

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. หวังปาล์มไทยตกที่นั่งลำบาก ผลผลิตล้น-ราคาส่งออกแพง
๒. ภาพข่าว: โครงการเทิดพระเกียรติ
๓. แล้งกระทบผลผลิตปาล์มวูบ
๔. เผยภัยแล้งปลูกข้าวหดถึง๑๑ล้านไร่
๕. เกษตรฯชงตั้งบอร์ดคกฟก.ของเงินคลังคืน๕.๓พันล้าน
๖. สหกรณ์ล้นคั้นกำไรสู่สังคม
๗. เตรียมการตลาด๔มมเมือง
๘. ห้วยยอดปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
๙. สงขลาเร่งพัฒนาพันธุ์ปลากะพงขาว
๑๐. ชัยนาทอบรมเพิ่มความรู้บุคลากร พัฒนางานระบบส่งเสริมสหกรณ์
๑๑. จีนเข้มนำเข้าลำไยไทย
๑๒. ตรังเร่งทำงานบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรมุ่งการปฏิบัติระดับพื้นที่
๑๓. สรุปภาวะเกษตร ประจำวันที่๓-๔ส.ค.๕๘
๑๔. สกย.บ้านนาสิงห์วางแผนฟื้นฟู หนุนสมาชิกฝากเงิน๑พัน/เดือน
๑๕. โชว์สุดยอดงานวิจัย กรมวิชาการเกษตรเน้นต่อยอดใช้ได้จริง
๑๖. กรมส่งเสริมสหกรณ์นำร่อง๒๑๐ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์
๑๗. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์-ปปง.เตรียมแผนร่วมลงนามMOU

หนังสือพิมพ์

- ประชาชาติธุรกิจ
สยามรัฐ
แนวหน้า
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ประชาชาติธุรกิจ
สยามรัฐ
ข่าวสด
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
คมชัดลึก
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์

หวั่นปาล์มไทยตกที่นั่งลำบาก ผลผลิตล้น-ราคาส่งออกแพง

อนาคตปาล์มไทย ไต่บนเส้นลวด สศก.ชี้ผลผลิตมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศ แทรกแซงรับซื้อในราคาบิดเบือนกลไกตลาด แดมราคาสูงกว่ามาเลเซียส่งออกสู้ไม่ได้

นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์พื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มของไทยขณะนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยในปี 2558 มีพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน 4,400,589 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีจำนวน 4,148,168 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.09 เช่นเดียวกับปริมาณผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด ในปี 2558 ผลผลิตมีจำนวน 12,205,776 ตัน ลดลงจากปี 2557 ที่จำนวน 12,503,447 ตัน หรือลดลงร้อยละ 2.38 เนื่องจากอิทธิพลภัยแล้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2556/2557 และ 2558 เมื่อคำนวณอยู่ในรูปน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2558 ไทยจะมีน้ำมันปาล์มดิบออกสู่ตลาดประมาณ 2,074,982 ตัน (อัตราน้ำมันร้อยละ 17) เมื่อบวกกับสต็อกตันปี 168,000 ตัน คาดว่าทั้งปีจะมีน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมด 2,242,982 ตัน ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในปี 2558 คาดว่ามีประมาณ 1,854,000 ตัน

โดยแบ่งเป็นความต้องการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 929,000 ตัน เพื่อผลิตไบโอดีเซล 854,000 ตัน และเพื่อการส่งออก 71,000 ตัน หากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเช่นนี้ คาดว่าปลายปี 2558 จะมีสต็อกประมาณ 388,982 ตัน ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2534 ไทยสามารถผลิตปาล์มน้ำมันดิบได้มากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศมาโดยตลอด ยกเว้นบางปีที่จะต้องมีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ

เลขาธิการ สศก.กล่าวต่อไปว่า หากมองถึงอนาคตน้ำมันปาล์มของไทย ต้นทุนการผลิตผลปาล์มสดของเกษตรกรไทยอยู่ที่ 3.38 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งรัฐบาลได้มี



เลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลผลิตปาล์มผลสด 4.20 บาทต่อกิโลกรัม และให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบทั่วไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 26.20 บาท อีกด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยผู้บริโภคด้วย เพราะราคาน้ำมันปาล์มดิบดังกล่าวสามารถผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์บรรจุขวดได้ไม่เกินราคาควบคุมที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ 42 บาท/ขวด (ลิตร) ซึ่งนโยบายดังกล่าว นับว่าเป็นเรื่องที่ดี

แต่การดำเนินนโยบายดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด และส่งผลให้ราคาปาล์มในประเทศสูงกว่าราคาในตลาดโลก โดยเฉพาะมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้นำตลาด และเมื่อพิจารณาว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยอยู่ที่ 27.43 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่มาเลเซียประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มอยู่ที่ 20.86 บาทต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่าราคาของไทยสูงกว่าถึง 6.57 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลทำให้ในปีนี้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันส่งออกไปยังตลาดโลก ไม่สามารถส่งออกได้



แล้งกระทบผลผลิตปาล์มวูบ

นายคณิต ลิขิตวิทย์วุฒิ รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องถึงปี 2558 ส่งผลให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ลดลงจากปี 2557 แต่ในไตรมาสที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องในแหล่งปลูก ที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 12.2 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ 12.5 ล้านตัน ส่วนน้ำมันปาล์มดิบในปีนี้จะสามารถผลิตได้ประมาณ 2.03 ล้านตัน เมื่อบวกกับสต็อกต้นปี 0.17 ล้านตัน รวมทั้งการนำเข้าช่วงต้นปี 0.05 ล้านตัน คาดว่าทั้งปีจะมีน้ำมันปาล์มดิบ 2.25 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้มีอยู่

ประมาณ 1.87 ล้านตัน จึงคาดว่าปลายปี 2558 จะมีสต็อกประมาณ 0.38

สำหรับผลการดำเนินมาตรการแก้ไข ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ที่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งระยะสั้น กำหนดให้รับซื้อ ผลปาล์มทะเลและผลปาล์มร่วงในราคา เดียวกันที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 17% พบว่า โรงงานสกัดได้รับซื้อตามประกาศ แต่ก็ยังมีลานเทและโรงงานสกัดเกรด B ยังรับซื้อแยกผลปาล์มร่วงในราคาที่สูงกว่า ผลปาล์มทะเลฯ ซึ่งกรมการค้าภายในได้ ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาลแล้ว ส่วนระยะกลางได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบ พื้นที่ปลูก เพื่อให้ได้ข้อมูลการผลิตที่ถูกต้อง สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาทั้งระบบ สำหรับระยะยาว คือ การพัฒนาโรงงานสกัด น้ำมันปาล์มให้ได้มาตรฐาน และเร่งรัดยกร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ให้เสร็จ โดยเร็ว เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ

เผยภัยแล้งปลูกข้าวหดถึง 'ล้านไร่' เกษตรกรถือโอกาสเสนอแผน-เหลือทำได้แค่ในปี

รวม.เกษตรฯ ไล่ไกลปัญหาภัยแล้งกระทบไม่มากนัก ตำรวจเบื้องต้นพบนาข้าวเสียหายสิ้นเชิงหมื่นกว่าไร่ พร้อมควักเงินจ่ายไม่มีปัญหา แต่รับปีนี้พื้นที่ปลูกข้าวหดไปอี้อเหลือ 4.9 ล้านไร่เศษ จากปกติ 6.1 ล้านไร่เศษ กรมชลฯ เสนอน้ำในเขื่อนสูงกว่าที่คาด

นายปดิพัทธ์ สันติภาณุ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าขณะนี้เหลือเพียงรอความชัดเจนของการประกาศเขตพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง หรือประกาศเขตภัยพิบัติโดยสิ้นเชิง จากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจัดสรรเงินชดเชยตามระเบียบของกระทรวงการคลัง คือนาข้าวเสียหายสิ้นเชิงจ่าย 1,113 บาท/ไร่ ล่าสุดพบพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงเพียง 1.43 หมื่นไร่ จึงได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สืบสวนผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อชดเชย

สำหรับปริมาณผลผลิตข้าวในปีนี้อาจจะลดลงเพราะชาวนาไม่สามารถทำนาปรัง และบางส่วนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์แล้ง ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศจะลดลงเหลือ 4.9.4 ล้านไร่ จากปีปกติปลูกข้าวได้ประมาณ 6.1 ล้านไร่

“ในปี 2559 หรือนับจากนี้ไปคงถือโอกาสปรับโครงสร้างการผลิตข้าวให้เหลือปีละ 1 ครั้ง หรือ 1 ครั้งครั้ง ที่เหลือจะปรับปรุงโครงสร้างการเพาะปลูกเป็นพืช

น้ำน้อย เน้นเป็นพืชที่ตลาดต้องการและมีมูลค่าด้านเศรษฐกิจ และลดการส่งออก โดยรัฐบาลคงต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจและลงมือในการปรับโครงสร้างการผลิตและลดการปลูกข้าวลง”

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากปริมาณฝนที่ตกมาตลอดเดือนก.ค. มีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 20% แต่เมื่อเข้าสู่เดือนส.ค. ปริมาณฝนตกลดลงเหลือประมาณ 10% คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องกันไปอีกประมาณ 120 วัน

“คาดว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนเมื่อสิ้นสุดเดือนค.ค. นี้จะมีปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา คือเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะมีปริมาณประมาณ 5,400 ล้านลบ.ม. ซึ่งสูงกว่าประมาณการเดิมที่ตั้งไว้คือ 3,800 ล้านลบ.ม.”

แม้จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะปริมาณฝนยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่มาก ดังนั้นหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวจึงไม่สามารถระบายน้ำเพื่อทำนาปรังได้ และในช่วงฝนตกตั้งแต่เดือนส.ค.-ค.ค. นี้ กรมชลประทานจะลดการระบายน้ำลงอีกเหลือประมาณ 10 ล้านลบ.ม./วัน จากที่เคยระบาย 18 ล้านลบ.ม./วัน ไม่ใช่เพราะปริมาณน้ำไม่เพียงพอ แต่เนื่องจากเกิดจากฝนตกในพื้นที่เกษตรและปกคลุมทั่วประเทศเพียงพอต่อการทำการเกษตรอยู่แล้ว

เกษตรฯชงตั้งบอร์ด'กฟก.'ขอเงินคลังคืน5.3พันล้าน

เกษตรฯเล็งเสนอกรม.แต่งตั้งบอร์ดกฟก. พร้อมขอเงินงบประมาณ5.3พันล้านบาทคืนจากคลัง หลังส่งพบใช้เงินมีพัสดุ

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร(กฟก.) นำแผนปฏิรูปโครงสร้างการบริหารองค์กรและแผนการเพิ่มระบบการกำกับดูแลไปหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อนำแผนปฏิรูปโครงสร้างการบริหารองค์กรและแผนการเพิ่มระบบการกำกับดูแล เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้กระทรวงการคลังคืนเงินประมาณ 5,300 ล้านบาทแก่ กฟก. เพื่อนำมาบริหารองค์กร ตามกลไกและวัตถุประสงค์การดูแลเกษตรกร หลังจากทีครม. สั่งให้กฟก.คืนเงินกระทรวงการคลังไป

สำหรับปัญหาจริยธรรมองค์กรในกฟก. เกิดขึ้นยาวนาน ตั้งแต่สมัยพัน.ส.ยังลักษณ์ ชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นช่วง สตง.ตรวจพบการใช้เงินที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การใช้

เงินผิดประเภท ในปี 2555 และเป็นช่วงที่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟก. จึงส่งผลให้กฟก. ไม่มีคณะกรรมการ(บอร์ด) จึงไม่สามารถบริหารองค์กรและอนุมัติโครงการใดๆได้ซึ่งเป็นจังหวะที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เข้ามาบริหารประเทศการเลือกตั้งบอร์ดกฟก.จึงดำเนินการไม่ได้ทั้งนี้ กฟก.ตั้งมาแล้วประมาณ 16 ปีก่อนที่ สตง.จะเข้าตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจสอบบัญชีและการบริหารองค์กรย้อนหลัง พบข้อผิดพลาดหลายอย่าง ทำให้ต้องส่งมอบเงินในการดำเนินงานของกฟก. คืนให้แก่กระทรวงการคลังคืนทั้งหมดตามมติครม. ซึ่งล่าสุดสตง.ได้ตั้งข้อสังเกตและไม่รับรองผลการดำเนินงานขององค์กร ผลตรวจสอบการดำเนินงานของกฟก. ตั้งแต่ปี 2551-2555 เมื่อ ครม.ชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศกระทรวงเกษตรฯได้ร่างแผนปฏิรูปโครงสร้างการบริหารองค์กรและแผนการเพิ่มระบบการกำกับดูแล และมีการจัดตั้งบอร์ด ที่มีจำนวน 31 คน แบ่งเป็นบอร์ดที่เป็นตัวแทนจากเกษตรกรที่เลือกตั้งจากเกษตรกรจำนวน 20 คนเมื่อวันที่

28 ก.ค.ที่ผ่านมา และเหลือเพียงการสรรหาตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ จำนวน 5 คน และภาคเอกชนจำนวน 6 คน ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 11 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอครม.เพื่อแต่งตั้ง

สำหรับการแต่งตั้งบอร์ดกฟก.คาดว่า จะได้ครบในสิ้นเดือนส.ค. และหลังจากมีคณะกรรมการชุดนี้แล้ว จะมีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีก 2 ชุดได้แก่คณะกรรมการบริหารฟื้นฟูหนี้และคณะกรรมการจัดการหนี้ ซึ่งจะเมกทำหน้าที่ในการบริหารแผนฟื้นฟูหนี้ให้แก่เกษตรกร อย่างไรก็ตาม กฟก.ถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะใช้เป็นกลไก ในการจัดการหนี้สินเกษตรกรที่เป็นหนี้ภายใต้กองทุนของกระทรวงเกษตรฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้กฟก.เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการบริหารและสร้างระบบกำกับดูแลที่รัดกุม เพื่อไม่ให้กฟก.กลายเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ สำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมา

‘สหกรณ์’ ลั่นคืบกำไรสู่สังคม

เดินเครื่อง ‘Social Business’ ขยายธุรกิจ-ดูแลสังคม

นายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรม “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการค้าเงินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือสังคมในการลดค่าครองชีพช่วงวิกฤติภัยแล้ง ทั้งนี้กรมยังได้วางแผนในการขับเคลื่อน Social Business คือ การขยายธุรกิจสหกรณ์สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 210 แห่ง เป็นสหกรณ์นำร่อง เพราะมีศักยภาพและประสิทธิภาพที่จะพัฒนาเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ซึ่งแนวคิดที่จะทำ สหกรณ์ต้องขยายธุรกิจให้มากขึ้น เช่น การขยายจำนวนสมาชิกให้ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอ ตำบล ในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะภาคการเกษตร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสหกรณ์ การขยายธุรกิจ โดยการรวมกันซื้อ รวมกันขาย หรือการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และกำรรวบรวมผลผลิต จะมีการขยายเพิ่มมากขึ้น ในธุรกิจที่มีอยู่แล้วในแต่ละสหกรณ์



โอกาส กลั่นบุศย์

สุดท้ายเมื่อสหกรณ์มีกำไร สหกรณ์ก็ควรจะเป็นผล สิ้นกำไร หรือจัดสรรกำไรสุทธิไปสู่สังคมมากขึ้น อาทิ การดูแลช่วยเหลือสังคม

คนยากจน สนับสนุนวัด หรือโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งทุนการศึกษาบุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในระยะยาวที่จะสร้างความมั่นคงของ Social Business ในรูปแบบสหกรณ์

นายโอกาสกล่าวต่อไปว่า อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ การสนับสนุนเพิ่มธุรกิจสินค้าสหกรณ์ให้มากขึ้น ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ โดยศูนย์กระจายสินค้าฯ จะทำหน้าที่ 2 ส่วน คือรับสินค้าของสหกรณ์ที่สามารถผลิตได้ เช่น ข้าว ผลผลิตทางการเกษตร นำไปจำหน่าย และรับสินค้าอุปโภคบริโภค ที่สหกรณ์ผู้ผลิตต้องการมาจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเช่นเดียวกัน ซึ่งมีอยู่ 25 ศูนย์

ระดับภาค และ 102 ศูนย์ระดับจังหวัดทั่วประเทศ จะช่วยเพิ่มปริมาณธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าฯ ให้ครอบคลุมกับสหกรณ์ทั้งประเทศ ในการที่จะเพิ่มจำนวนยอดซื้อ และยอดขายให้มากขึ้น โดยลักษณะการทำงานจะมีศูนย์กระจายสินค้าระดับภาค ซึ่งจะ เป็นแม่ข่ายในการกระจายสินค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัด จากนั้นจังหวัดก็จะส่งต่อไปยังเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า เมื่อมีการซื้อมากก็จะช่วยลดต้นทุน และสามารถขายให้กับสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้ในราคาถูก

เตรียมการตลาด 4 มุมเมือง

๒๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุม ผู้ผลิตสินค้า ในราคาที่เป็นธรรม
เตรียมการจัดตลาด 4 มุมเมือง ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้พิจารณา
ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 4 สำนักตรวจราชการ สถานที่จัดตลาด 4 มุมเมือง ได้แก่ ตลาด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ จากข้อสั่ง คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลาดปากเกร็ด
การนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง (กรมชลประทาน) จังหวัดนนทบุรี ตลาด
เกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม อ.ค.ก. สุวรรณภูมิ และสวนเฉลิมพระเกียรติ
ตลาด 4 มุมเมือง โดยนำแนวคิดการจัดตลาด 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คลองผดุงกรุงเกษมไปขยายผลในพื้นที่ (บางขุนนนท์) โดยในระยะที่ 1 จะดำเนินการ
บริเวณศาล เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิด ในพื้นที่ตลาดปากเกร็ด (กรมชลประทาน)
โอกาสให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึง จังหวัดนนทบุรี และ ตลาด อ.ค.ก. สุวรรณภูมิ
และเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มี เป็น ๒ แห่งแรก โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรม
คุณภาพจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ครั้งละประมาณ 30 วัน.

‘ห้วยยอด’ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

14 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประวิทย์ เตชะชีพพงษ์ เกษตรอำเภอ ห้วยยอด จ.ตรัง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตรังได้ดำเนินการปรับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ซึ่งขณะนั้นจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมการเกษตร เป็นรายครัวเรือน ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรของจังหวัดตรัง แต่ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช โครงการประกันภัยพืชผล โครงการจัดเขตพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืช (Zoning) โครงการ Smart Farmer ฯลฯ ซึ่งต้องปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้วางแผนในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอ ห้วยยอด จึงขอเชิญชวนเกษตรกรทุกครัวเรือนขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง หรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย สำหรับเกษตรกรรายเดิม นำสมุดทะเบียนเกษตรกร รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ส่วนเกษตรกรรายใหม่ นำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการถือครองที่ดิน และรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว เมื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว จะได้รับสมุดทะเบียนเกษตรกร เพื่อจะได้ทราบสถานะทางด้านการเกษตรของตนเอง.

สงขลาเร่งพัฒนาพันธุ์ปลากะพงขาว

๒๙

นายอัครา ไชยมงคล นักวิชาการประมง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้ยอดจองลูกปลากะพงขาวที่ทางสถาบันผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง

รวมทั้งผู้เลี้ยงกุ้งที่นำปลากะพงขาวไปเลี้ยงทดแทนกุ้งที่ตายยกบ่อทั้งในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ไม่เพียงพอจำหน่ายให้กับเกษตรกรในแต่ละเดือน จึงต้องเร่งผลิตลูกปลากะพงขาว โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับทีมวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาสายพันธุ์ให้ปลา มีอัตราการผลิตเป็นเนื้อสูง เติบโตเร็ว และต้านทานโรคได้มากยิ่งขึ้น

ชัชานาทอบรมเพิ่มความรู้บุคลากร พัฒนางานระบบส่งเสริมสหกรณ์

๒ ชัชานาท: นางสาวนลินี สาระกุล สหกรณ์จังหวัดชัชานาท เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) เพื่อ พัฒนาบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ชัชานาท ครั้งที่ 7 ณ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดชัชานาท

นางสาวนลินี กล่าวว่าระบบการ ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นระบบการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร เพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติงาน ในการส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีแบบ แผนมีขั้นตอนเป็นระบบและเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศโดยมุ่งหมาย ให้การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มี

การบริหารงานตามอุดมการณ์ หลัก การ และวิธีการสหกรณ์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานให้บริการสนองความต้องการของสมาชิก

นางสาวนลินี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัชานาท จึง ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบการส่งเสริมสหกรณ์ ให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ เพื่อให้มีการส่งเสริมสหกรณ์อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เบื้องต้นแก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ โดยได้รับเกียรติจาก นายชูเดช สีหะวงษ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชัชานาท เป็นวิทยากรในการให้ความรู้อีกด้วย

จีนเข้มนำเข้าลำไยไทย

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า เนื่องจากสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยสดที่นำเข้ามาจากไทยเกินค่ามาตรฐาน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม อย่างต่อเนื่อง AQSIQ จึงระงับการนำเข้าเป็นรายบริษัท

ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีผู้ประกอบการของไทยถูกระงับการส่งออกแล้ว 13 ราย ขณะเดียวกันจีนยังเพิ่มมาตรการตรวจสอบและควบคุมการนำเข้าลำไยสดจากไทยเข้มงวดมากขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาบานปลายได้ และกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเภคผู้นำเข้ารายอื่น

“จากการตรวจสอบพบว่าการส่งออกลำไยสดไปจีนมีผู้ประกอบการ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการผู้ส่งออกของไทย และกลุ่มพ่อค้าชาวจีน ซึ่งเข้ามาสวมสิทธิผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มหลังนี้ส่วนใหญ่ใช้สารรมเกินปริมาณที่กำหนด เพื่อให้ลำไยผิวสวยเก็บรักษาวานานกว่าปกติ โดยไม่สนใจเรื่องสารตกค้าง”

ตริงเร่งทำงานบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายเกษตร มุ่งการปฏิบัติระดับพื้นที่

W ตริง : นายชลินทร์ ประพุดติตรง เกษตรจังหวัดตริง กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ จ.ตริง ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ สู่อการปฏิบัติใน ระดับพื้นที่ ขึ้นที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมืองตริง ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ในระดับจังหวัด โดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ การขับเคลื่อนการพัฒนา ดังกล่าว จะต้องนำนโยบาย และแผนงานโครงการในการพัฒนา การเกษตรมาแปลงสู่อการปฏิบัติในระดับ พื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูป ธรรม โดยใช้กระบวนการทำงานแบบ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งระดับ จังหวัด ระดับอำเภอ หน่วยงานนอก สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคเอกชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

นายชลินทร์ กล่าวต่อว่า โดย บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร ในระดับจังหวัด จึงมีความสำคัญและ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการในการทำงาน ร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน แบบบูรณาการ ตลอดจนเพื่อประชา สัมพันธ์การดำเนินงานพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ภายใต้โครงการตามนโยบายสำคัญ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 100 คน

สรุปภาวะเกษตร

● **บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร** 23
: **ประจำวันที่ 3-7 ส.ค.2558**

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในท้องตลาดทรงตัวเนื่องจากภาวะภัยแล้งในปีนี้นำส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยรวมเติบโตช้า คาดว่าเกษตรกรจะเลื่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบปัจจุบันจากปลายเดือนสิงหาคมเป็นกลางเดือนกันยายน ขณะที่ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่หลายละ 651 บาท

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 6 ส.ค.2558 รอบส่งมอบเดือนก.ย. ปรับตัวลดลง อยู่ที่ 350.17 เซนต์/บุชเชล เนื่องจากสภาพอากาศของสหรัฐมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ประกอบกับการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีมากขึ้น

แนวโน้ม : คาดราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

ความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้มีมากขึ้น ด้านปริมาณในท้องตลาด

ทรงตัว ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าเพิ่มขึ้นจากโลกรัมละ 16.30 บาท เป็นกิโลกรัมละ 16.50 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 6 ส.ค.2558 รอบส่งมอบเดือนส.ค.ราคาอยู่ที่ 350.17 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนส.ค. ราคาอยู่ที่ 985.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากการส่งออกผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยรวมเริ่มชะลอตัว ประกอบสภาพอากาศของสหรัฐเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกถั่วเหลือง

แนวโน้ม : คาดราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ข้าว : ปลายข้าวราคาเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การซื้อขายข้าวในสัปดาห์นี้ยังคงทรงตัว ขณะที่ผลผลิตปลายข้าวเข้าสู่ท้องตลาดในปริมาณน้อยมาก ส่งผลให้ข้าว 100% ขึ้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.ไอ.บี. ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากตันละ 397 ดอลลาร์เป็นตันละ 386 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.ไอ.บี. จากตันละ 319 ดอลลาร์เป็นตันละ 322 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวในตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100 % ขึ้น 2 มีการปรับตัวลดลงจากกระสอบละ 1,260 บาท เป็นกระสอบละ 1,230 บาท ส่วนปลายข้าว ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคา กระสอบละ 970 บาท เป็นกระสอบละ 1,100 บาท

ทั้งนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่าในเดือนมิ.ย. ไทยส่งออกข้าวได้ 685,769 ตัน มูลค่า 10,782 ล้านบาท ส่วน ม.ค.-มิ.ย. มีปริมาณส่งออก 4.46 ล้านตัน มูลค่า 72,142 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา พบว่า ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่าที่ร้อยละ 4.7 และ 5.5 ตามลำดับ ส่วนเดือน ก.ค. คาดส่งออกได้ราว 800,000 ตัน เนื่องจากหลายประเทศเริ่มนำเข้า เพราะประสบปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับเงินบาทอ่อนค่า ทำให้สามารถแข่งขันราคาได้ดีขึ้น

แนวโน้ม : คาดราคาข้าวในประเทศน่าจะขึ้นอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่วนปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดทึง อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 38 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 34.70 บาท

แนวโน้ม : คาดราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

สกย.บ้านนาสิงห์วางแผนฟื้นฟู หนี้สมาชิกฝากเงินพัน/เดือน

บึงกาฬ: สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์จำกัดจัดประชุมใหญ่ วิสามัญ ประจำปี 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมร่วมหารือในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมพร้อมให้คำแนะนำในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ให้มีความคล่องตัว และเข้มแข็งยิ่งขึ้น ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด จังหวัดบึงกาฬ

นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาสิงห์ จำกัด ประสบผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 4,109,572.98 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นที่รับชำระแล้ว โดยที่สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นอยู่จำนวน 2,190,810 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเป็น

เอกฉันท์ให้ระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์ทุกๆ คน โดยการให้สมาชิกทุกคนถือหุ้นเพิ่มอย่างน้อยเดือนละ 100 บาท/คน และให้สมาชิกนำเงินมาฝากกับสหกรณ์อย่างน้อยเดือนละ 1,000 บาท/บัญชีเงินฝาก โดยคาดว่าเมื่อครบ 1 ปีแล้ว สหกรณ์จะมีทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 19 ล้านบาท

นายยงยุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ได้ย้ำเตือนบทบาทของสมาชิกสหกรณ์ว่า สหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน เมื่อสหกรณ์ประสบปัญหา สมาชิกทุกคนก็จะต้องช่วยกันคิด ต้องช่วยกันทำ ต้องช่วยกันแก้ไข และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมสหกรณ์สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง มีความมั่นคง และสามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกในอนาคต

โชว์สุดยอดงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร เน้นต่อยอดใช้ได้จริง

10

● **กระทรวงเกษตรฯ** เตรียมจัดงานโชว์สุดยอด “ผลงานวิจัยพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า” ของกรมวิชาการเกษตร ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ในไร่นา และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง ตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการแปรรูป พร้อม กับแนะนำพันธุ์ใหม่ๆ อีกด้วย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร จัดงานแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านพืช ภายใต้วงศ์ “ผลงานวิจัยพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า” ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 นี้ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพืช ของกรมวิชาการเกษตรไปสู่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ให้รับทราบถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา หรือปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันยังใช้เป็นต้นแบบหรือเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้

สำหรับผลงานวิจัยด้านพืชของกรมวิชาการเกษตรที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีความหลากหลาย ทั้งยังเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจ และเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับผู้ที่ย้ายอยู่ในเมือง และล้วนเป็นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับไร่นา และปรับใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ อาทิ มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 และการแปรรูปมะนาว โกโก้พันธุ์ต่างๆ การขยายพันธุ์โกโก้ และผลิตภัณฑ์โกโก้ พร้อมแนะนำพันธุ์ฝ้าย ขั้นตอนการแปรรูปจากปุ๋ยฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำพันธุ์งาต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากงา การจัดแสดงพันธุ์มะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว ตลอดจนศัตรูมะพร้าวและการป้องกันกำจัด เช่น แมลงตำหนาม หนอนหัวดำ และด้วงมะพร้าว พร้อมกันนี้มีการจัดแสดงพันธุ์มันเทศและการแปรรูปมันเทศเป็นแป้ง นิทรรศการเรื่องแมลงวันผลไม้ ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของผลไม้เศรษฐกิจ เช่น ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง และวิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน เป็นต้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำร่อง 210 ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ ส่งเสริมขยายธุรกิจสหกรณ์ และสนับสนุนจัดสรรกำไรคืนสู่สังคม ตามนโยบาย Social Business

21 นายไอลาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเดี่ยวว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการค้าเน้นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมในการลดค่าครองชีพ ช่วงที่เกิดวิกฤตภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้วางแผนในการขับเคลื่อน Social Business คือ การขยายธุรกิจสหกรณ์สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 210 แห่ง เป็นสหกรณ์นำร่อง เพราะมีศักยภาพ และประสิทธิภาพที่จะพัฒนาเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ซึ่งแนวคิดที่จะทำสหกรณ์ ต้องขยายธุรกิจให้มากขึ้น เช่น การขยายจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ให้มากขึ้น ให้ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอ ตำบล ในเขตรับผิดชอบ โดย

เฉพาะภาคการเกษตร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสหกรณ์ การขยายธุรกิจ โดยการรวมกันซื้อ รวมกันขาย หรือการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และการรวบรวมผลผลิต จะมีการขยายเพิ่มมากขึ้น ในธุรกิจที่มีอยู่แล้วในแต่ละสหกรณ์ สุดท้ายเมื่อสหกรณ์มีกำไร สหกรณ์ก็ควรจะมีปันผล คืนกำไร หรือจัดสรรกำไรสุทธิไปสู่สังคมมากขึ้น อาทิ การดูแลช่วยเหลือสังคม คนยากจน สนับสนุนวัด หรือโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งทุนการศึกษาบุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในระยะยาวที่จะสร้างความมั่นคงของ Social Business ในรูปแบบสหกรณ์

“นอกจากนี้ ได้กำชับให้กับสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ไปหารือร่วมกับสหกรณ์นอกภาคการเกษตร อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่อยู่ในช่วงระหว่างปิดบัญชี จะสามารถจัดสรรกำไรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสู่สังคม เช่น

การมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนที่ดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย Social Business”

นายไอลาส กล่าวต่อไปว่า อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ การสนับสนุนเพิ่มธุรกิจสินค้าสหกรณ์ให้มากขึ้น ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ โดยศูนย์กระจายสินค้าฯ จะทำหน้าที่ 2 ส่วน คือรับสินค้าของสหกรณ์ที่สามารถผลิตได้ เช่น ข้าว ผลผลิตทางการเกษตร นำไปจำหน่าย และรับสินค้าอุปโภค บริโภค ที่สหกรณ์ผู้ผลิตต้องการมาจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเช่นเดียวกัน ซึ่งมีอยู่ 25 ศูนย์ระดับภาค และ 102 ศูนย์ระดับจังหวัดทั่วประเทศ จะช่วยเพิ่มปริมาณธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าฯ ให้ครอบคลุมกับสหกรณ์ทั้งประเทศ ในการที่จะเพิ่มจำนวนยอดซื้อ และยอดขายให้มากขึ้น โดยลักษณะการทำงานจะมีศูนย์กระจายสินค้าฯ ระดับภาค ซึ่งจะเน้นแม่ข่ายในการกระจายสินค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้าฯ ระดับจังหวัด จากนั้นจังหวัดก็จะส่งต่อไปยังเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าฯ เมื่อมีการซื้อมากก็จะช่วยลดต้นทุน และสามารถขายให้กับสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้ในราคาถูก

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์-ปปง.เตรียมแพนร่วมลงนาม MOU ปกป้องกันปัญหาฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์-สำนักงาน ปปง. เตรียมแพนร่วมลงนาม MOU ปกป้องกันปัญหาการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ พร้อมชานรับนโยบายรัฐบาล เร่งจัดระดับชั้นสหกรณ์ 3 กลุ่ม มุ่งยกระดับคุณภาพสหกรณ์ไทยเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินกิจการของสหกรณ์มีการขยายตัวและดำเนินธุรกิจหลายรูปแบบ บางแห่งมีความเสี่ยงสูงในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ท้ายสุดอาจเป็นการเปิดโอกาสให้การแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มบุคคล จนกระทั่งดำเนินงานนอกกรอบวัตถุประสงค์และหลักเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์และหลักการของสหกรณ์ ขณะที่มาตรการด้านกฎหมายของสหกรณ์ และการตรวจสอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์อาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วถึง ส่งผลให้มีผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหาย

จำนวนมาก

ด้วยเหตุดังกล่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้เตรียมแพนร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เพื่อสร้างความร่วมมือในการวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ เพื่อลดช่องว่างในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านกิจการสหกรณ์ทุกประเภทที่มี จำนวน 8,188 แห่ง ทั้งสหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ และเพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลระบบธุรกิจของสหกรณ์โดยเฉพาะด้านการเงินให้มีความโปร่งใสและชัดเจนมากขึ้น พร้อมปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากปัญหาการทุจริตและฉ้อโกงภายในสหกรณ์

"ขณะเดียวกันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังร่วมมือกับ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งดำเนินการจัดชั้นสหกรณ์เพื่อจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนายกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้จัดชั้นสหกรณ์ แบ่งเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ระดับดี เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่มีระบบควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ วิธีการและกฎหมายสหกรณ์ และไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี 2.สหกรณ์ระดับพอใช้ เป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายในที่มีความเสี่ยง อาจดำเนินงานนอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และ 3.สหกรณ์ที่ต้องแก้ไข เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่ไม่มีระบบควบคุมภายใน ทั้งยังมีข้อบกพร่องและมีปัญหาหนี้สิน มีปัญหาการทุจริต และไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และกฎหมายสหกรณ์"

นายวิณะโรจน์กล่าว

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ภายหลังจัดชั้นสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ระดับดีจะได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อาทิ ภาวะยกระดับการแปรรูปลินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า การสนับสนุนเงินทุนในการสร้างโรงงานแปรรูปหรือเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ประกอบธุรกิจและขยายธุรกิจสหกรณ์ให้เติบโตเป็นหน่วยนำในเชิงพื้นที่ เป็นต้น ส่วนสหกรณ์ระดับพอใช้จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนายกระดับขึ้นสู่การเป็นสหกรณ์ระดับดี สำหรับกลุ่มสหกรณ์ที่ต้องแก้ไขจะถูกตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยจะถูกตรวจสอบบัญชีแบบเข้มข้น เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตหรือส่งผลกระทบต่อสมาชิก และอาจใช้มาตรา 22 เพื่อระงับการดำเนินกิจการหรือสั่งปลดกรรมการสหกรณ์ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาของแต่ละสหกรณ์ต่อไป

"กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาท หน้าที่ และการกิจของกรม พร้อมทั้งงานเชิงรุกและเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งยังให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระดับภูมิภาค และผู้ราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาการทุจริตของสหกรณ์ในพื้นที่ได้ทันทั่วถึง ช่วยลดความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ด้วย " นายวิณะโรจน์กล่าว.